

Đức Tổng Giám Mục Coakley Bày Tỏ việc Minh Thánh Chúa Bị Ăn Cắp Đã Được Trả Lại cho Giáo Hội Công Giáo

THÀNH PHỐ OKLAHOMA (ngày 21 tháng 8 năm 2014) – Đức Tổng Giám Mục Coakley tuyên bố hôm Thứ Năm Minh Thánh Chúa là điểm chính của việc đệ đơn kiện trong Tòa Án Quận Oklahoma đã được trao trả lại.

Vị luật sư đại diện cho nhóm thờ satan đã đem trả lại Minh Thánh Chúa cho một vị Linh Mục Công Giáo trưa hôm Thứ Năm vừa qua. Việc Đức Tổng Giám Mục Coakley đệ đơn kiện đòi buộc phải trả lại Minh Thánh Chúa sau khi người đứng đầu của nhóm thờ Satan đã nhiều lần công khai tuyên bố sẽ dùng Minh Thánh Chúa làm những việc nhạo báng và bất kính khi họ cử hành lễ đen mà họ dự định làm vào tháng tới tại Thành Phố Oklahoma.

Cùng với Minh Thánh Chúa đã được trả lại và lời cam kết của người đứng đầu nhóm thờ satan, họ không còn giữ một Bánh Lễ nào khác nữa, và cũng sẽ không dùng Bánh Lễ đã được truyền phép trong các nghi thức của họ, Đức Tổng Giám Mục đã đồng ý rút đơn kiện.

“Tôi an tâm vì Minh Thánh Chúa họ trả lại đã được chúng ta bảo quản an toàn và chúng ta đã ngăn chặn được sự xúc phạm đến Minh Thánh Chúa mà nhóm thờ satan đã dự tính làm trong nghi thức của họ,” Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Thành Phố Oklahoma nói. “Tôi vẫn còn quan tâm về quyền lực đen tối của nhóm thờ satan này sẽ đem vào trong cộng đoàn của chúng ta và sự nguy hiểm đến đời sống tâm linh của những ai tham gia trong đó, giáng tiếp hay trực tiếp.”

Đức Tổng Giám Mục Coakley đã nhiều lần yêu cầu các vị lãnh đạo Thành Phố hãy hủy bỏ những lễ nghi thờ satan nơi chỗ công cộng của dân đóng góp.

“Tôi đã đưa ra sự quan tâm... và đã cho biết rõ sự xúc phạm thâm sâu như thế nào của việc phạm thánh này tới những người Kito Giáo và đặc biệt đến hơn 250,000 người Công Giáo đang sống trong Tiểu Bang Oklahoma.

Vào ngày 21 tháng 9, nghi lễ tôn thờ satan đã được ấn định, Đức Tổng Giám Mục mời gọi tất cả các cộng đoàn Công Giáo cùng như mọi tín hữu Kito Giáo và mọi người có lòng tốt đến tham dự buổi cầu Thánh Thể với Ngài từ 3 giờ chiều tại Nhà Thờ St. Francis of Assisi, 1901 NW 18, sau đó là rước kiệu Thánh Thể ngoài trời.

“Đối với hơn 1 tỷ người Công Giáo khắp hoàn cầu, Thánh Lễ là một nghi lễ đạo đức rất linh thiêng,” Đức Tổng Giám Mục nói. “Đây là tâm điểm thờ phượng của người Công Giáo và là việc ca tụng Chúa Giesu Kito đã cứu chuộc nhân loại qua cái chết và sự sống lại của Ngài. Chúng ta cảm tạ Chúa về món quà Thánh Thể và cầu xin rằng những sự ham dọa xúc phạm này làm tăng thêm lòng biết ơn và niềm tin của chúng ta vào Thánh Thể Chúa đang hiện diện giữa chúng ta hơn.”